

Số /KH-UBND

Vĩnh Linh, ngày tháng năm 2023

## **KẾ HOẠCH**

**Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045**

Ngày 03/11/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi là Nghị quyết số 26-NQ/TW). Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ đã có Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã có Nghị quyết số 58-CTr/TU ngày 31/3/2023, UBND tỉnh đã có Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch thực hiện với những nội dung như sau:

### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1. Nhằm quán triệt sâu sắc và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quán triệt, triển khai quyết liệt, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 của Chính phủ, Chương trình hành động số 58-CTr/TU ngày 31/3/2023 của Tỉnh ủy và Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW.

2. Cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 58-CTr/TU của Tỉnh ủy và Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW phù hợp với điều kiện của huyện, nhằm khai thác, phát huy hiệu quả, tiềm năng, lợi thế của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội cả nước.

3. Kế hoạch là căn cứ để các phòng, ban, ngành và các địa phương xây dựng kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo tính khả thi, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 58-CTr/TU của Tỉnh ủy và Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW.

## **II. NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU**

### **1. Tăng cường công tác tuyên truyền, thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát triển kinh tế xã hội của huyện gắn với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ**

- *Các phòng, ban, ngành cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:* Triển khai quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 58-CTr/TU của Tỉnh ủy, Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Kế hoạch này đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ và liên kết phát triển Vùng; xem liên kết phát triển vùng là xu thế tất yếu, là động lực kết nối và dẫn dắt sự phát triển của các địa phương trong Vùng.

- *Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Trung tâm VH-TT-TDTT và các đơn vị liên quan:* Thực hiện tốt việc quản lý nhà nước về Văn hóa và Thông tin trên địa bàn huyện; Tổ chức thông tin, truyền thông trên báo chí và hệ thống thông tin cơ sở về Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 58-CTr/TU của Tỉnh ủy, Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh và Kế hoạch của UBND huyện được sâu rộng; đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng nhiều hình thức, phương thức truyền thông đa dạng để đạt kết quả cao nhất. Công tác tuyên truyền phải được bao quát, có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng của huyện, của tỉnh, của vùng trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn với liên kết, hợp tác phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

### **2. Đẩy mạnh phát triển liên kết Vùng**

- *Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:* Tham mưu hoàn thành, triển khai thực hiện Quy hoạch vùng huyện Vĩnh Linh đến năm 2040, định hướng đến năm 2050 phù hợp với Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, Quy hoạch tổng thể quốc gia với các giải pháp đột phá, mở rộng không gian và nguồn lực cho phát triển; bảo đảm gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu,

bảo đảm quốc phòng - an ninh, an sinh - xã hội; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử và hệ sinh thái rừng, biển, đảo.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh; triển khai đồng bộ các giải pháp để góp phần cải thiện thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tiếp tục triển khai áp dụng bộ Chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành tỉnh và địa phương (DDCI).

Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư theo hướng có chọn lọc, ưu tiên những ngành có công nghệ và tạo giá trị gia tăng cao, ít thâm dụng đất và lao động, thân thiện môi trường.

- *Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ và các đơn vị liên quan:* Tiếp tục tham mưu thực hiện các giải pháp phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn tới; phát triển nguồn nhân lực có quy mô, cơ cấu, chất lượng cao, tạo ra lực lượng lao động có trình độ, kỹ năng, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện hội nhập và cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư; tập trung nguồn nhân lực cho các ngành, lĩnh vực quan trọng, chủ lực, mang tính đột phá trong phát triển của huyện, nhất là nhân lực về các ngành công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, vận tải.

### **3. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế biển**

- *Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với phòng, ban, ngành cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:* Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng, hiệu quả, bền vững đã được triển khai tại Nghị quyết 06-NQ/HU ngày 24/5/2022 của BCH Đảng bộ huyện về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng đối với cây trồng vật nuôi có lợi thế của huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2022-2025; Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kết luận số 168-KL/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch hành động số 57/KH-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả.

Đầu tư từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp. Tiếp tục đổi mới các mô hình tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị dựa trên liên kết nhiều chủ thể, đảm bảo thị trường đầu ra ổn định. Đẩy mạnh tổ chức sản xuất theo quy trình hữu cơ, GAP, an toàn thực phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng. Tích cực dồn ghép, tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn, đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong sản xuất nhằm tạo đột phá về năng suất chất lượng và tăng giá trị trên một

đơn vị diện tích. Xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất nông nghiệp đạt chuẩn. Hình thành vùng sản xuất chuyên canh, tập trung với quy mô lớn sản xuất lúa hàng hoá chất lượng cao, lúa đặc sản; Quy hoạch vùng sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao ở tất cả các xã trên địa bàn tại các vùng đất 2 vụ lúa, trong đó trọng điểm là các xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm, Vĩnh Long... Đẩy mạnh phát triển đàn lợn, chú trọng chương trình cải tạo đàn bò, khuyến khích mở rộng việc chăn nuôi tập trung theo quy mô trang, gia trại theo hướng hữu cơ, tạo sản phẩm an toàn phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu trên địa bàn 1 số xã như Vĩnh Thủy, Vĩnh Sơn, Vĩnh Hà, Vĩnh Khê, Vĩnh Tú, thị trấn Bến Quan... Giai đoạn 2021-2030: Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp từ 5 - 6%; Thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2030 tăng gấp 2,5 - 3 lần so với năm 2020; Diện tích lúa ổn định 7.000 ha/năm, trong đó diện tích lúa chất lượng cao đạt trên 6.000 ha; diện tích thực hiện sản xuất có liên kết 600-800 ha; diện tích lúa hữu cơ đạt 300-500 ha. Năng suất lúa đạt 58 tạ/ha. Diện tích cây hồ tiêu đạt 1.350 ha, diện tích được chứng nhận hữu cơ đạt trên 60-80 ha; Diện tích cao su ổn định 6.500 ha; Ổn định đàn trâu, bò từ 16 - 18 nghìn con, phát triển đàn lợn lên 60-63 nghìn con, đàn gia cầm trên 1,2 - 1,3 triệu con.

Định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2030 là diện tích trên 970 - 1.000 ha, phát triển tập trung ở các xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Thái, Vĩnh Sơn, Vĩnh Giang, Hiền Thành... Sản lượng thủy hải sản đạt trên 6.000 tấn. Đa dạng hóa đối tượng và phương thức nuôi, phát triển các đối tượng nuôi chủ lực, đối tượng nuôi mới gắn với liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường quản lý các vùng nuôi, nhất là nuôi tôm nước lợ đảm bảo môi trường, an toàn dịch bệnh. Kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thủy hải sản, phát triển các sản phẩm được chế biến để phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu.

Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn phù hợp, hiệu quả. Phát triển kinh tế tập thể cả về số lượng và chất lượng, trong đó chú trọng chất lượng; Hằng năm thành lập mới từ 02 đến 03 hợp tác xã. Đến năm 2030 toàn huyện có khoảng 85-90 hợp tác xã, trong đó tối thiểu 70% hợp tác xã xếp loại tốt, khá. Phấn đấu đến năm 2030 toàn huyện có ít nhất 50% hợp tác xã có tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Tiếp tục nâng cao nhận thức về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về rừng. Chú trọng phát triển rừng trồng gỗ lớn và chuyển hóa rừng từ gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn, phát triển rừng có chứng chỉ FSC để từng bước nâng cao giá trị của rừng, gắn bảo vệ và phát triển rừng theo hướng bền vững, giữ vững độ che phủ rừng từ 50 - 52%. Diện tích đất lâm nghiệp duy trì trên 33.200 ha; trong đó đất rừng sản xuất trên 20.000 ha.

Điều chỉnh, sắp xếp lại nghề khai thác hải sản ven bờ và tuyến lộng, đẩy mạnh khai thác thủy sản vùng khơi; tổ chức, kiện toàn các tổ, đội tàu cá xa bờ theo hình thức tiên tiến, gắn với dịch vụ hậu cần trên biển; từng bước đầu tư đóng mới và cải hoán gia tăng số lượng tàu thuyền có công suất lớn. Áp dụng tiến bộ khoa học trong khai thác và chế biến thủy sản. Khai thác đi đôi với bảo

vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, môi trường sinh thái. Hình thành trung tâm dịch vụ hậu cần và nghề cá lớn tại thị trấn Cửa Tùng.

- *Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với phòng, ban, ngành cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:* Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và giới thiệu các tiềm năng và lợi thế của huyện, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư. Tổ chức các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà đầu tư, thông tin trực tiếp tới các nhà đầu tư tiềm năng, gửi tài liệu tới văn phòng các tập đoàn kinh tế; quảng bá tại các sự kiện lớn, các đoàn khách tới thăm và làm việc với lãnh đạo huyện. Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; triển khai các dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tích cực hỗ trợ, đồng hành cùng nhà đầu tư trong việc thực hiện các dự án đầu tư. Rà soát theo dõi tiến độ thực hiện các dự án sau cấp chủ trương đầu tư, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; kịp thời hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoàn thiện các thủ tục theo quy định cho các nhà đầu tư.

Tiếp tục triển khai Đề án phát triển ngành Công nghiệp huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Rà soát, quy hoạch các vùng nguyên liệu, quy hoạch xây dựng, nhất là quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, cụm công nghiệp, khu, điểm du lịch. Công bố công khai các quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt, quản lý, thực hiện tốt các quy hoạch. Công tác quy hoạch, kế hoạch phải đảm bảo với thực tế của địa phương, xác định rõ nhu cầu đầu tư, năng lực tài chính, quy mô, vị trí, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án.

Phối hợp sở, ban, ngành cấp tỉnh tổ chức thực hiện hoàn thành kết cấu hạ tầng KCN Tây Bắc Hồ Xá để thu hút các dự án đầu tư, trong đó: Tập trung thu hút đầu tư hướng vào các tập đoàn, các doanh nghiệp có uy tín và tiềm lực tài chính, sử dụng công nghệ cao, hiện đại, thân thiện môi trường... Hoàn thành quy hoạch 02 CCN trên địa bàn của huyện, thu hút đầu tư hạ tầng CCN, thu hút các dự án đầu tư vào CCN nhất là công nghiệp chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp may mặc,...

Tiếp tục triển khai đề án “Phát triển Thương mại - Du lịch huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030”. Chú trọng phát triển các doanh nghiệp thương mại; Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chợ đầu mối, chợ nông thôn, các trung tâm phân phối hàng hóa, ưu tiên kêu gọi xây dựng siêu thị tổng hợp tại thị trấn Hồ Xá. Đẩy mạnh việc liên kết, triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường tiêu thụ đối với các sản phẩm có thế mạnh của địa phương. Hỗ trợ các thủ tục pháp lý về đất đai, hành chính để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ trên địa bàn thị trấn Hồ Xá, Cửa Tùng, Bến Quan. Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Đề án, kế hoạch phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Quan tâm thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại dịch vụ; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Tiếp tục kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm các dự án chậm triển khai đầu tư đã được cấp phép trên địa bàn. Triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng khu dịch vụ biển Vĩnh Thái; Bãi tắm Cửa Tùng. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng hệ thống nhà hàng, khách sạn, trạm dừng chân, nghỉ dưỡng, loại hình lưu trú Homestay, trung tâm vui chơi giải trí, các dịch vụ du lịch khác nhằm phục vụ khách du lịch. Chú trọng phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo; tham gia vào mắt xích quan trọng trong tam giác đô thị du lịch Cửa Tùng - Cửa Việt - Cồn Cỏ. Gắn phát triển du lịch với bảo vệ môi trường, cảnh quan, ứng phó biến đổi khí hậu, tương tác với cộng đồng để hỗ trợ phát triển du lịch.

Giai đoạn 2021-2030: Phân đầu tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng bình quân 15-16%, thương mại - dịch vụ 16-17% mỗi năm.

- *Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:* Tập trung triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách, phát triển và nuôi dưỡng nguồn thu; tham mưu phân bổ ngân sách địa phương theo đúng nguyên tắc, tiêu chí định mức; ưu tiên nguồn lực phù hợp để đầu tư vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các dự án lớn, quan trọng của huyện có khả năng kết nối vùng và liên vùng, tạo hiệu ứng lan tỏa, gia tăng động lực phát triển. Tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi đầu tư phát triển. Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh thu hút, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA, ngân sách cấp trên hỗ trợ để tập trung vào phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình lớn về giao thông, cấp thoát nước, nước sạch vệ sinh môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu..

#### **4. Tập trung phát triển mạnh hệ thống đô thị, nhất là hệ thống đô thị ven biển; đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông**

- *Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:* Triển khai thực hiện Đề án phát triển đô thị trên địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Hoàn thành điều chỉnh và mở rộng Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh đến năm 2035, định hướng đến năm 2040; tăng quy mô dân số, tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; hoàn thiện thủ tục, triển khai các dự án hỗ trợ xây dựng thị trấn Hồ Xá đạt tiêu chí đô thị loại IV. Thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng, các nhà đầu tư vào khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, Khu dân cư Khóm 5, Khu dân cư Tây Nam Quốc lộ 1A, thị trấn Hồ Xá. Đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường: Phạm Văn Đồng, Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Nguyễn Văn Linh... Kêu gọi đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá mang tính cộng đồng, hệ thống trục cảnh quan khu vực trung tâm, hướng tới mục tiêu xây dựng thị trấn Hồ Xá trở thành đô thị thông minh.

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cửa Tùng đến năm 2035, định hướng đến năm 2040. Tiến hành quy hoạch và xây dựng hạ tầng các điểm dân cư đô thị tại khu phố Hòa Lý Hải, Bắc Bàn, Trung Nam; đầu tư hệ thống hạ tầng tại bãi tắm Cửa Tùng. Triển khai các dự án cải tạo, mở rộng và chỉnh trang đô thị trong khu vực trung tâm thị trấn, các thiết chế văn hoá, xây dựng trục cảnh quan ven biển để đạt tiêu chí đô thị loại V.

Mở rộng và phát triển thị trấn Bến Quan theo hướng đô thị kinh tế tổng hợp, tập trung khai thác lợi thế về giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh để phát triển lĩnh vực dịch vụ; hình thành khu du lịch sinh thái ở các địa điểm như Hồ Trúc Lếch, Hồ Khu phố 2; triển khai xây dựng hệ thống FM truyền thanh không dây thị trấn Bến Quan. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ cho thị trấn để đạt tiêu chí đô thị loại V.

Tập trung phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện theo quy hoạch. Tham mưu UBND huyện làm đầu mối phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải đảm bảo tiến độ đầu tư các công trình giao thông trọng điểm của Trung ương, tỉnh trên địa bàn huyện. Huy động, đa dạng hóa mọi nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, bảo đảm sự kết nối giao thông hiệu quả trong huyện, trong tỉnh hướng đến kết nối Vùng.

- Ban QLDA PTQĐ, CCN & DLB chủ trì, phối hợp với phòng, ban, ngành cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Tập trung hoàn thành các công trình giao thông quan trọng trên địa bàn huyện như: Đường kết nối trung tâm huyện Vĩnh Linh đến các xã ven biển, hạ tầng Khu du lịch Cửa Tùng và bãi tắm cộng đồng Vĩnh Thái (giai đoạn 1), nâng cấp một số tuyến đường nội thị thị trấn Hồ Xá. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án giao thông trọng điểm của Trung ương và của tỉnh trên địa bàn huyện: Cao tốc Bắc - Nam đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ; Đường nối Hồ Chí Minh nhánh Đông với Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị; Đường ven biển kết nối hàng lang kinh tế Đông - Tây tỉnh Quảng Trị.

## **5. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu**

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với phòng, ban, ngành cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, nhất là đất đai và tài nguyên cát, nước; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, xem đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là trung tâm trong các quyết định, cơ chế, chính sách phát triển; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng, phát triển kinh tế với sử dụng các nguồn lực tài nguyên.

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn huyện.

Tham mưu chặt chẽ trong việc giao đất, cho thuê đất theo quy định và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; tham mưu khai thác quỹ đất sạch từ các dự án đầu tư hạ tầng giao thông để phục vụ thu hút đầu tư và tăng nguồn thu cho ngân sách. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện pháp luật về đất đai; tham mưu kiến nghị xử lý, thu hồi diện tích đất của tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu của tỉnh, của

huyện; bảo vệ nghiêm ngặt nguồn nước ngầm, nguồn cung cấp nước ngọt phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Kiểm soát chặt các nguồn gây ô nhiễm môi trường trong sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, làng nghề, lưu vực sông, khu vực nông thôn. Phát triển các mô hình phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn huyện.

## **6. Phát triển toàn diện văn hóa - xã hội**

- *Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:* Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục, nâng cao năng lực cán bộ quản lý ở các đơn vị, trường học. Phát triển toàn diện con người đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; đa dạng hóa huy động nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất trường học theo hướng hiện đại; quan tâm công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục.

- *Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:* Tăng cường liên kết, hợp tác trong lĩnh vực tư vấn, kết nối, giới thiệu việc làm cho lao động; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ; đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong huyện, trong tỉnh, khu vực, thị trường lao động trong nước và xuất khẩu lao động. Tăng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 75% trong giai đoạn 2021 - 2025 và 85% trong giai đoạn 2026-2030, tăng tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật từ trung cấp trở lên; Cơ cấu lao động đến năm 2030, tỷ lệ lao động nông - lâm - thủy sản: 25 - 28%; tỷ lệ lao động công nghiệp - xây dựng: 29 - 30%; tỷ lệ lao động thương mại - dịch vụ: 40 - 43%.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo mức sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống dân cư; đổi mới cách tiếp cận về giảm nghèo, thực hiện chính sách hỗ trợ có điều kiện, tăng cường tín dụng, chính sách xã hội cho người nghèo, trợ giúp xã hội và trợ giúp pháp lý cho người nghèo. Phát triển đa dạng các mô hình sản xuất có sự tham gia của hộ nghèo, hộ cận nghèo và tổ chức nhân rộng, phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, phù hợp với người nghèo; hướng dẫn hộ dân lập kế hoạch sinh kế, theo dõi việc thực hiện kế hoạch của hộ, góp phần cải thiện sinh kế. Tham mưu thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

- *Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:* Nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Đảm bảo chất lượng dịch vụ y tế cơ bản trên địa bàn, phấn đấu để mọi người dân có điều kiện tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng cao tại tuyến huyện. Quan tâm chăm sóc sức khỏe đối tượng bà mẹ, trẻ em, người bị di chứng chiến tranh, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Chủ động phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Duy trì,



nâng cao tính bền vững về đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Tăng cường giám sát, tư vấn hướng dẫn cơ sở đảm bảo ATTP; quản lý chặt chẽ hoạt động hành nghề y, dược, mỹ phẩm tư nhân trên địa bàn huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 09-CT/HU ngày 19/10/2021 của Huyện ủy Vĩnh Linh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2021-2025 hướng đến mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Thực hiện tốt chính sách về dân số - KHHGD. Đẩy mạnh công tác truyền thông, thực hiện tốt các chiến dịch truyền thông về KHHGD. Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức dưới 0,8%.

- *Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:* Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 70 năm truyền thống huyện Vĩnh Linh (25/8/1954-25/8/2024).

Tổ chức phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa gắn với việc thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong cơ quan quản lý nhà nước và các lĩnh vực đời sống xã hội. Triển khai hoạt động tổ Công nghệ số cộng đồng và hướng dẫn triển khai mô hình xã thông minh, thôn thông minh. Tăng cường xây dựng đơn vị văn hoá tại các bản dân tộc, tăng mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo hệ thống di tích lịch sử trên địa bàn đã được phân cấp, gắn với phát triển du lịch. Đầu tư nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao, nhất là ở cơ sở; quan tâm hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho các sinh hoạt văn hóa, thể thao ngoài trời, gắn với các công trình phúc lợi công cộng. Duy trì và phát triển phong trào luyện tập thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, chú trọng việc bồi dưỡng, tập luyện các môn thể thao thành tích cao.

- *Phòng kinh tế & Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:* Tăng cường đầu tư và phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ theo hướng hiện đại; thực hiện xã hội hóa một số hoạt động khoa học và công nghệ, có chính sách thu hút đầu tư xã hội cho khoa học và công nghệ, nhất là từ các doanh nghiệp. Tăng cường chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất. Đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Tiếp tục khảo sát các mô hình, sản phẩm ứng dụng các tiến bộ khoa học & công nghệ để đề nghị hỗ trợ triển khai và nhân rộng, ưu tiên các mô hình sản xuất, chế biến các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của từng vùng, đặc biệt tập trung vào “06 cây, 02 con” chủ lực mà HĐND, UBND tỉnh đã lựa chọn. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn.

- *Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:* Phát triển chính quyền số, chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống chính quyền, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động: Phát triển các nền tảng số, ứng dụng công

nghe số mới vào cải cách thủ tục hành chính; phát triển hệ thống thông tin dùng chung, hệ thống dữ liệu của huyện; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên thiết bị di động thông minh để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, nhóm hộ gia đình tham gia các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước.

Thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, giáo dục; phát triển danh tính số và hệ thống định danh, xác thực điện tử; triển khai nền tảng danh tính số. Giáo dục kiến thức, kỹ năng số trong các cơ sở giáo dục các cấp. Phát triển y tế số, tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa. Triển khai ứng dụng trên thiết bị di động làm nền tảng cho phép người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ, tiện ích trong chính quyền số, kinh tế số, xã hội số mọi lúc, mọi nơi.

- Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị liên quan: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc trong tình hình mới; các chính sách về dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng về vấn đề dân tộc, đoàn kết dân tộc; tham mưu thực hiện tốt các cơ chế, chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tham mưu UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

## **7. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại**

- Ban chỉ huy quân sự huyện: Quán triệt sâu sắc đường lối Quân sự Quốc phòng của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang trong tình hình mới, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Xây dựng tiềm lực quốc phòng theo hướng vững mạnh toàn diện, từng bước hiện đại, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện các cấp. Duy trì tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn của lực lượng vũ trang huyện; tổ chức thực hiện tốt diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Quản lý chặt chẽ và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Tiếp tục quán triệt, nâng cao chất lượng huấn luyện; chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ. Làm tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, phân đấu giao đủ chỉ tiêu công dân nhập ngũ đảm bảo chất lượng, đúng luật. Tổ chức diễn tập phòng thủ huyện năm 2023 đạt kết quả cao. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, phân đấu hoàn thành 100% nội dung, chương trình giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng đối phó có hiệu quả các tình huống xảy ra. Làm tốt công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội.

- Công an huyện: Tiếp tục phát động, nâng cao hiệu quả phong trào toàn

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, những phức tạp mới nảy sinh, đối tượng mới nổi có liên quan đến an ninh trật tự. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, pháo nổ giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự hàng năm, giảm thiểu tai nạn giao thông. Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ. Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước; đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Hoàn thành 02 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân. Tăng cường công tác quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Chú trọng, tăng cường phối hợp giữa Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Đoàn biên phòng Cửa Tùng, các xã tuyến núi, tuyến biển để làm tốt công tác đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- *Đồn Biên phòng Cửa Tùng*: Tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân không sử dụng chất nổ, xung điện trong khai thác thủy sản. Vận động nhân dân cung cấp thông tin, tố giác các đối tượng vi phạm để có biện pháp xử lý. Hướng dẫn bà con cách ứng xử khi có tàu thuyền nước ngoài đe dọa tới tài sản và tính mạng của ngư dân, sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi có tình huống. Thực hiện tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tích cực bám nắm địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát ven biển, quản lý, kiểm soát tàu thuyền xuất nhập lạch, chủ động nắm bắt tình hình trên biển thông qua các tàu cá đánh bắt xa bờ. Kịp thời phối hợp với lực lượng Kiểm ngư tỉnh và Ban Quản lý khu Bảo tồn huyện đảo Cồn Cỏ xử lý các trường hợp thường xuyên có hành vi đánh bắt hải sản trái phép.

*Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan*: Tham mưu thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đối ngoại; Thúc đẩy ngoại giao văn hóa; công tác quản lý nhà nước về biên giới và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại.

## **8. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong vùng**

- *Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn*: Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, tính

chuyên nghiệp, chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, bố trí theo đúng vị trí việc làm, năng động, sáng tạo, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; khơi dậy tinh thần cống hiến của cán bộ, công chức. Đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, đô thị thông minh; Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.

- *Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:* Rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW khóa XII nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Căn cứ Kế hoạch này, các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể hóa trong kế hoạch hằng năm sát với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. Báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện hằng năm, lồng ghép tạo một mục trong Báo cáo kinh tế - xã hội hằng năm (*thông qua Phòng Tài chính - Kế hoạch*).

2. Đề nghị các cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tăng cường giám sát thực thi công vụ, phản biện xã hội và đóng góp ý kiến, góp phần tạo đồng thuận xã hội trong công tác tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH-TT-TD phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị, Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh, Kế hoạch này và các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ./.

***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Thái Văn Thành**